
สรุปมติการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 13/2548

วนัพุธที่  14  ธันวาคม  2548
ณ  หองประชมุสารนเิทศ  อาคารบรหิาร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี

1. เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรือ่งที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
มติ รับทราบ ดังนี้

1. ในวนัศกุรที่ 15 ธันวาคม 2548 เวลา 16.00 น. คณะผูบริหาร ประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน 
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย         
ผูอ ํานวยการศูนยบริการการศึกษา คณบดีสํ านักวิชาวิทยาศาสตร และหัวหนาสาขาวิชาชีววิทยา มีกํ าหนดเขาเฝา
ทลูเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววทิยาสิ่งแวดลอม แด ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ณ พระตํ าหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี

2. เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2548 ทีผ่านมา มหาวทิยาลยัรวมกบัผูทรงคณุวฒิุภายนอก ในฐานะคณะกรรมการคดัเลือก
นกัศกึษาประเภทโควตา ประจํ าปการศึกษา 2549 ไดประชุมเพื่อคัดเลือกนักศึกษา จากผูสมัครที่มีคุณสมบัติ
เปนไปตามเกณฑ จํ านวน 11,032 คน มีผูไดรับคัดเลือก 5,604 คน จํ าแนกเปน โควตาโรงเรียน 2,138 คน 
โควตาจงัหวัด 3,466 คน จํ าแนกเปน กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 3,219 คน  กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เกษตร 678 คน กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 576 คน กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 425 คน และ
กลุมสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร 706 คน โดยมหาวิทยาลัยกํ าหนดใหมีการสัมภาษณผูไดรับคัดเลือก ในวันที่ 
22 – 23 ธนัวาคม 2548 ประกาศผลผูที่ผานการสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในวันที่ 30 ธันวาคม 2548 โดย
ใหยนืยันเขาศึกษาภายในวันที่ 16 มกราคม 2549

3. เมือ่วานนี้ (วันที่ 13 ธันวาคม 2548) อธิการบดี รองอธิการบดีฝายวางแผน ผูชวยอธิการบดี และหัวหนาสวน
แผนงาน ไดไปประชุมรวมกับเลขาธิการ กกอ. รองเลขาธิการ กกอ. ผูแทนจาก ก.พ. ผูแทนจากสํ านักงบ
ประมาณ ผูแทนจาก กพร. และอกีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ ในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาเขตสารสนเทศ โดยมี
ประเดน็ทีส่ ําคัญคือ เมื่อป พ.ศ. 2539  ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นไดมอบหมายให มทส จัดตั้งวิทยาเขต  
สารสนเทศที่ โคกอีดังโง อํ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย และที่โคกขุมปูน ตํ าบลสามพราว อํ าเภอเมือง จังหวัด
อดุรธานี โดยไดงบประมาณจัดทํ า master plan ของวทิยาเขตทั้งสองแหงเรียบรอยแลว เมื่อถึงรัฐบาลของ 
ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ไดมีการพิจารณาทบทวนใหม คือ ถานโยบายตองการใหวิทยาเขตเกิดขึ้น จะใช
วธิหีลอมรวมวิทยาเขตกับสถาบันการศึกษาที่มีอยูในจังหวัด เพื่อตั้งเปนมหาวิทยาลัย เชน ที่บุรีรัมย รวมวิทยา
เขตเขากับมหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย แลวตั้งเปน มหาวิทยาลัยบุรีรัมย

4. เนือ่งจากตอนนี้กระแสของรัฐบาลอาจยังไมชัดเจน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 รัฐบาลมีแผนวา Mega 
Project ของกระทรวงตาง ๆ จะนํ าเสนอคณะรัฐมนตรี แต ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขอใหถอนทั้งหมด เพื่อนํ า
กลบัไปทบทวนใหรอบคอบกอนเสนอ รวมทั้งของกระทรวงสาธารณสุขดวย แตอยางไรก็ตาม นายแพทยอาวุธ  
ศรสีกุร ี ประธานที่ปรึกษาของสถาบันผลิตแพทย และนายแพทยสมพร  โพธินาม ไดมีการประชุมกัน โดย
ศาสตราจารยเกียรติคุณ พญ.วณิช  วรรณพฤกษ คณบดีสํ านักวิชาแพทยศาสตรไดเขารวมประชุมดวย ซึ่ง        
ทีป่ระชมุมมีตใิหพยายามดํ าเนินการเปดสอนหลักสูตรแพทยใหทันในปนี้ โดยประกอบดวย 2 โครงการ คือ    
1) Mega Project ซึ่ง มทส จะผลิตแพทยใน 2 ปแรก  48 คน/รุน และ 2) โครงการ ODOD – One District 
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One Doctor เปนอกีแผนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการเรียนการสอนที่ Primary Care Unit ซึ่ง
จะใชโรงพยาบาลระดับอํ าเภอในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีขนาด 200 เตียงขึ้นไป สวน Clinical Site จะใช        
โรงพยาบาลศูนย จ.สุรินทร ซึ่งมีจํ านวนประมาณ 600 เตียง ไดรับการตอบรับเปนอยางดี และ มทส ไดประกาศ
ประชาสัมพันธรับนักศึกษาแพทยศาสตรในปการศึกษา 2549 จํ านวน 48 คน

1.2 หนงัสอืรองเรียนนายกรัฐมนตรี
มติ รับทราบวา สํ านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงสํ าเนาหนังสือสํ านัก

นายกรัฐมนตรี แจงเรื่องรองเรียน กรณีนายจํ ารัส ไมทราบนามสกุล นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
จังหวัดสุรินทร ขอใหนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการเปดดํ าเนินการคณะแพทยศาสตร
ของมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีและมหาวทิยาลยัมหาสารคาม มายงัมหาวทิยาลยัเพือ่ทราบ

1.3 ผลการสอบภาษาตางประเทศสํ าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก ประจํ าภาคการศึกษาที่  2/2548
มติ รับทราบวา คณะกรรมการดํ าเนินการจัดสอบภาษาตางประเทศ สํ าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก ในการประชุมครั้งที่

3/2548 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 เวลา 13.30 น. ไดมีมติเห็นชอบผลการสอบภาษาตางประเทศสํ าหรับนัก
ศึกษาขั้นปริญญาเอก ประจํ าภาคการศึกษาที่ 2/2548 ซึ่งมีผูสอบผานจํ านวน 19 คน สอบไมผานจํ านวน 12 คน 
ขาดสอบจํ านวน 5 คน  และไมมีสิทธิ์สอบจํ านวน 2 คน เนื่องจากเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท

2. เรือ่งรบัรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2548 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548
มติ รบัรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแกไข

3. เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ขอความเห็นชอบเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ประจํ าปการศึกษา 2549
มติ 1. ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อการผลิตแพทย

เพิ่ม ภายใตโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกระทรวงสาธารณสุข ประจํ าปการ
ศกึษา 2549  โดยใหรับขอเสนอแนะไปดํ าเนินการตอไป

2. ใหความเห็นชอบการแตงตัง้คณะกรรมการก ําหนดเกณฑการรบัและตดัสนิผลการคดัเลอืกบคุคลเขาศกึษา หลกัสตูร
แพทยศาสตรบณัฑติ ส ํานกัวชิาแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีประจ ําปการศกึษา 2549 ตามที่เสนอ
ส ําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการดํ าเนินการคัดเลือกฯ ใหรับขอเสนอแนะไปดํ าเนินการตอไป

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเสนอแตงตัง้คณะกรรมการบริหารกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ชดุใหมแทนชุดเดิมที่หมดวาระการดํ ารงตํ าแหนง
มติ เหน็ชอบใหแตงตั้งกรรมการชุดเดิม

4.2 ขออนมุตัแิตงตั้งคณาจารยบัณฑิตศึกษา
มติ อนุมัติแตงตั้ง 4 ราย ดังนี้

1. ส ํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  จํ านวน 1 ราย
1) คณาจารยบัณฑิตระดบัปรญิญาโท ตัง้แตภาคการศกึษาที ่2/2548    

- อาจารย ดร.อภชิาต ิ บญุทาวนั  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ
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2. ส ํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร   จํ านวน 3 ราย
1) คณาจารยบณัฑิตระดับปริญญาโท  ตัง้แตภาคการศึกษาที่ 2/2548  เปนตนไป

- อาจารย ดร.อัฆพรรค  วรรณโกมล สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
2) คณาจารยบณัฑิตระดบัปริญญาเอก ตัง้แตภาคการศึกษาที่ 3/2548  เปนตนไป

- อาจารย ดร.นิมิต  ชมนาวัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- อาจารย ดร.จิระพล  ศรีเสรฐิผล สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล

4.3 ขออนมุตัใิหทนุการศึกษาสํ าหรับผูมีศักยภาพเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนกรณีพิเศษ
มติ ไมอนุมัติใหนายจักรกฤษณ  อัมพุช ผูสมคัรเขาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรับทุนการ

ศึกษาสํ าหรับผูมศีกัยภาพเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.29 ซึ่งไมเปนไป
ตามเกณฑการรับทุนที่ตองมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.30 ที่ประชุมเหน็ควรใหเปนไปตามเกณฑในประกาศฯ      
การใหทุนฯ

4.4 ขออนมุตัเิปดหลกัสตูรชีวเวชศาสตร ส ํานกัวชิาวทิยาศาสตร
(ส ํานกัวิชาฯ ขอถอนวาระ เพื่อนํ ากลับไปพิจารณาหาขอมูลเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณา)

4.5 การก ําหนดรายวิชาเอกของแตละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
มติ ใหความเห็นชอบการกํ าหนดรายวิชาเอกของแตละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  ตามที่เสนอ  ดังรายละเอียดวิชา

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ เพือ่ศนูยบรกิารการศกึษาจะไดด ําเนนิการจดัท ําฐานขอมลู เพือ่พิจารณา
การสํ าเร็จการศึกษาตอไป

4.6 ขอความเหน็ชอบการกํ าหนดคานํ้ าหนักมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติ ใหความเหน็ชอบการก ําหนดคานํ ้าหนกัมาตรฐานที ่1 - 4 ส ําหรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกระดบัอดุมศกึษา รอบสอง
ซึง่จะเปนการประเมนิเพือ่รบัรองมาตรฐาน ดงันี้

มาตรฐาน คานํ้ าหนัก
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 35
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 35
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 20
4. มาตรฐานดานการทํ านบุ ํารุงศิลปวัฒนธรรม 10

รวม มาตรฐาน 1-4 100
5. มาตรฐานดานการพัฒนาองคการและบุคลากร 40
6. มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 30
7. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 30

รวม มาตรฐาน 5-7 100
มหาวิทยาลัย
กํ าหนดคาน้ํ าหนัก


สมศ. กํ าหนด
คาน้ํ าหนักมาให
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4.7 ขอความเห็นชอบผูรบัผดิชอบดํ าเนินการจัดการเรียนการสอน รายวิชา Graduate English
มติ 1. เหน็ชอบใหคณะกรรมการดํ าเนินการจัดสอบภาษาตางประเทศ ส ําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก เปนผูรับผิดชอบ

ด ําเนนิการจัดการเรียนการสอนรายวิชา Graduate English (GE) ตัง้แตภาคการศึกษาที่ 3/2548 เปนตนไป
2. มอบอาจารย Peter Bint สอนรายวชิา GE 1, GE 2 และ GE 3 โดยใหเปดสอนทัง้ 3 รายวชิา ทกุภาคการศึกษา
3. การตออายุสัญญาจาง อ. Peter Bint หากมีความจํ าเปนใหปรับตามความเหมาะสม
4. เฉพาะภาคการศึกษาที่ 3/2548 อนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนควบรายวิชา GE 2 และ GE 3 ได

4.8   ขออนมุตัเิปดรายวชิาเลอืกเสร ีหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิง่แวดลอม และสาขาวชิาอาชวีอนามยั
และความปลอดภัย

มติ ใหสํ านักวิชาตรวจสอบวา 4 รายวิชาที่ขอเปดดังทายนี้ ซํ้ าซอนกับรายวิชาที่เปดสอนอยูในสํ านักวิชาตาง ๆ หรือไม 
หากไมซํ้ าซอน อนุมัติใหเปดรายวิชา ตามที่เสนอ แตถาซํ้ าซอนไมอนุมัติ โดยใหแจงสภาวิชาการทราบในการประชุม
ครั้งตอไปดวย
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม จํ านวน 3 รายวิชา คือ
1. 617494 ระบบคณุภาพและระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมของสถานประกอบการ 3(3-0-6)

(Quality and Environmental Management Systems in Organizations)
2. 617495 หลกัความปลอดภัยในอาหาร 2(2-0-4)

(Principal of Food Safety)
3. 617496 ประเดน็ความสนใจเฉพาะดานวทิยาศาสตรมลพษิ  สิง่แวดลอมและสขุภาพ 2(2-0-4)

(Specific Topics in Environmental Pollution Sciences and Health)
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํ านวน 1 รายวิชา คือ
1. 618494 มาตรฐานระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)

(Occupational Health and Safety Management Systems Standard)

4.9 การก ําหนดจํ านวนบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรเปนปการศึกษา
มติ เหน็ชอบใหกํ าหนดจํ านวนบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรเปนปการศึกษา

4.10 ขอตกลงการรบันกัศกึษาใน MOU โครงการ SUT-GASS และรางระเบยีบการรบันกัศกึษานานาชาต ิฉบบัภาษาองักฤษ
มติ เห็นควรใหถอนวาระเพื่อนํ ากลับไปพิจารณาในคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรกอน แลวจึงนํ า

เสนอสภาวิชาการอีกครั้ง

5. เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขออนมุตัจิายคาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาละไมถึง 40,000 บาท เปนกรณีพิเศษ
มติ อนุมัติให นางสาวมยุรี  ศิริวรรณ และนางสาวภัทธีรา  เทียนเพิ่มพูน นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ จายคาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิตไมถึง 40,000 บาท/ภาคการศึกษา เปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ เนื่องจาก
นกัศกึษามีเงินทุนการศึกษาที่ไดรับมา เหลืออยูตํ่ ากวาอัตราที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

5.2 ขออนมุตัิรับบุคคลทั่วไปเขาเรียนในหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรสาขาวิชา Mechatronics ส ําหรับพนักงานบริษัท       
ซีเกท (ประเทศไทย) จํ ากัด เปนกรณีพิเศษ

มติ อนมุตัใิหรับบุคคลทั่วไปเขาเรียนได ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2548 เปนตนไป
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5.3 ขอความเหน็ชอบ (ราง) หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (ตอเนือ่ง) สาขาวชิาแมคคาทรอนกิส (หลกัสตูรใหม     
พ.ศ. 2549)

มติ 1. มอบกรรมการสภาวิชาการนํ ากลับไปพิจารณา แลวนํ ามาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป ตามแนวปฏิบัติ โดย
กรรมการควรชวยกนัพจิารณาใหรอบคอบ เนือ่งจากเปนหลกัสตูรตอเนือ่งหลกัสตูรแรก ซึง่จะเปนบรรทดัฐานตอไป

2. วชิาทีเ่ปดสอนในส ํานกัวชิาตาง ๆ อยูแลว ใหเปดสอนในส ํานกัวชิานัน้ ๆ ตอไป โดยเฉพาะอยางยิง่รายวิชาพื้นฐาน
เชน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร เคมี ฟสิกส โดยสํ านักวิชาวิศวกรรมศาสตร  ขอใหสํ านักวิชานั้น ๆ เปดรายวิชา
ทีเ่หมาะสมกับหลักสูตร (ตอเนื่อง) นี้ใหมได

3. มอบคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชาวิศวกรรมศาสตรเปนผูบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส
(หลักสูตรพิเศษ)

4. เนือ่งจากหลกัสูตรนี้เปนหลักสูตรพิเศษ จึงควรระบุวา “หลักสูตรพิเศษ” ในเลมหลักสูตร

5.4 ตารางสรปุผลการคดัเลอืกนกัศกึษา ประเภทโควตา ประจ ําปการศกึษา 2549
มติ รับทราบ สรปุผลการคัดเลือกนักศึกษา ประเภทโควตา ประจํ าปการศึกษา 2549 ดังนี้

จากจํ านวนนักเรียนที่สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ จํ านวน 11,032 คน มีผูไดรับคัดเลือกจํ านวนทั้งสิ้น 5,604 คน 
จ ําแนกเปน โควตาโรงเรียน 2,138 คน โควตาจังหวัด 3,466 คน จํ าแนกเปนกลุมสาขาไดดังนี้
- กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 3,219 คน
- กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   678 คน
- กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   576 คน
- กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ   425 คน
- กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร   706 คน

5.5 ขอความเหน็ชอบรางขอบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีวาดวย การแตงตัง้ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ พ.ศ. 2549
มติ ใหความเหน็ชอบ โดยใหปรบัแกตามขอสงัเกตและขอเสนอแนะของทีป่ระชมุ กอนน ําเสนอสภามหาวทิยาลยัตอไป ดงันี้

1. ขอ 4 คุณสมบัติของผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้ง ควรเพิ่มเติมวา “เปนผูมีจริยธรรม และคุณธรรม” ดวย
2. ขอ 5 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากคณาจารยสํ านักวิชาละหนึ่งคนนั้น ควรระบุเปนทุก

ส ํานักวิชา โดยไมตองระบุชื่อสํ านักวิชา

5.6 การตดิตามความคืบหนากรณีผูสอนภาษาจีน ในภาคการศึกษาที่ 2/2548
มติ ตามที่สภาวิชาการมีมติไมอนุมัติใหแตงตั้ง Mr. Mou Yang เปนอาจารยพิเศษ เพื่อสอนรายวิชาภาษาจีน เนื่องจากมี

คณุสมบตัิไมเปนไปตามเกณฑการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ที่ตองมีคุณวุฒิปริญญาโท แตสาขาวิชาภาษาอังกฤษไดมอบ
หมายให Mr. Mou Yang สอนรายวิชา 203401 ภาษาจีน 1 ในภาคการศึกษาที่ 2/2548 ไปแลวนั้น เพือ่มใิหกระทบ
ตอความสมัพนัธทีม่กีบัมหาวทิยาลยักุยโจว มหาวิทยาลยัควรใชหลกัการบรหิารจดัการจายคาตอบแทนการสอนรายวิชา
ภาษาจีน ใหแก Mr. Mou Yang ไปกอน แลวจึงดํ าเนินการหาผูรับผิดชอบชดใชเงินคาตอบแทนดังกลาวคืนใหแก
มหาวทิยาลัย และผลเปนประการใดใหแจงสภาวิชาการทราบดวย

 (รองศาสตราจารย ดร.เสาวณีย  รัตนพานี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เลขานุการสภาวิชาการ
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